

BỘ NGOẠI GIAO
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Biểu mẫu 20

(Kèm theo công văn số 974/ CV/HVNG-ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2014
của Học viện Ngoại giao)

THÔNG BÁO

**Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015
NGÀNH: LUẬT QUỐC TẾ**

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy
		Đại học
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>Mọi công dân thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, tôn giáo không hạn chế độ tuổi có đủ các điều kiện dưới đây đều được quyền dự thi vào ngành Luật Quốc tế theo khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) và khối A1 (Toán, Lý, Ngoại Ngữ):</p> <ul style="list-style-type: none">• Trình độ văn hóa: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;• Có đủ sức khỏe học tập và lao động;• Không trong giai đoạn bị kỷ luật, truy cứu hình sự, hoặc truy tố hay trong thời gian thi hành án.
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	<p><i>Xem Biểu mẫu 22 và các files đính kèm</i></p>
III	Đội ngũ giảng viên	<p><i>Xem Biểu mẫu 23 và các files đính kèm</i></p>
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Sinh viên được tạo điều kiện để tham dự các hoạt động ngoại khóa bổ trợ kiến thức và kỹ năng liên quan đến chuyên ngành học cũng như để phát triển khả năng ngoại ngữ chuyên ngành, cụ thể như:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tham dự các buổi giảng bài, nói chuyện, hội thảo do các chuyên gia trong và ngoài nước phụ

		<p>trách, liên quan đến các lĩnh vực được học trong khối kiến thức chuyên ngành (<i>Bố trí thường xuyên theo lịch làm việc của chuyên gia</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên phù hợp với Quy chế do Học viện ban hành. Đặc biệt, các sinh viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn về kiến thức chuyên ngành và ngoại ngữ sẽ được chọn vào đội tuyển của Học viện để tham dự các kỳ thi diễn án luật quốc tế hàng năm (Jessup, VIS, ELSA và IEMCC).
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	<p>Yêu cầu về thái độ của cử nhân tố nghiệp ngành Luật Quốc tế là:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trở thành những công dân có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường chính trị và tư tưởng vững vàng. • Có trách nhiệm công dân với thái độ phục vụ xã hội một cách nghiêm túc. • Có tác phong làm việc khoa học, hiệu quả và thích ứng nhanh với môi trường làm việc đa văn hóa. • Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. • Có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị và hợp tác với đồng nghiệp trong công việc.
VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Mục tiêu</p> <p>Đào tạo cử nhân ngành Luật Quốc tế có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tri thức và sức khỏe, có khả năng vận dụng kiến thức về pháp luật quốc tế và ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.</p> <p>Yêu cầu về kiến thức</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kiến thức giáo dục đại cương</i> <p>Tích lũy đủ khối lượng kiến thức tối thiểu theo Chương trình đào tạo ngành Luật Quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.</p>

• *Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp*

- Kiến thức chung về pháp luật và Luật Quốc tế: Đạt được những hiểu biết cơ bản có tính hệ thống về pháp luật Việt Nam và Luật Quốc tế, thể hiện qua việc phải tích lũy đủ khối lượng kiến thức cơ sở khối ngành và ngành trong Chương trình đào tạo bao gồm các môn học về luật Việt Nam và các môn học đại cương về Luật Quốc tế. Có khả năng vận dụng các kiến thức đó để giải quyết những vấn đề thực tiễn, phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam.

- Kiến thức chuyên sâu về Luật Quốc tế: Bước đầu đạt được những kiến thức chuyên sâu về các ngành của Công pháp quốc tế (Luật Điều ước Quốc tế, Luật Nhân quyền Quốc tế, Luật Tổ chức Quốc tế, Luật Biển Quốc tế, Luật Môi trường Quốc tế, Giải quyết tranh chấp Quốc tế...) và Luật Kinh tế Quốc tế (Luật Đầu tư Quốc tế, Luật Thương mại Quốc tế, Luật Sở hữu trí tuệ Quốc tế, Giải quyết tranh chấp Kinh tế Quốc tế...).

- Kiến thức ngành phụ Quan hệ quốc tế: Đạt những kiến thức cơ bản về Quan hệ quốc tế thông qua việc phải tích lũy đủ khối lượng kiến thức theo quy định về ngành phụ quan hệ quốc tế như: Lịch sử Quan hệ Quốc tế, Lý luận Quan hệ Quốc tế, Chính sách ngoại giao Việt Nam...

- Kiến thức về ngoại ngữ: Có kiến thức ngoại ngữ cần thiết để làm việc trong lĩnh vực Luật Quốc tế, sinh viên tốt nghiệp ít nhất phải đạt được 1 trong các loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sau:

TOEIC	TOEFL ITP	TOEFL CBT	TOEFL IBT	IELTS
600	525	200	70	5.5

Đối với Tiếng Pháp: DELF B1, TCF 300

- **Yêu cầu về kỹ năng**

Thông qua việc hoàn thành hệ thống bài tập của các học phần bắt buộc và tự chọn trong Chương trình đào tạo, cử nhân Luật Quốc tế phải sử dụng

		<p>được một số kỹ năng cơ bản sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và phát triển tư duy phê phán (critical thinking) và sáng tạo (creative thinking). - Nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu (viết và nói). - Tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới và thực tiễn áp dụng, biết cách tra cứu các văn bản pháp luật để vận dụng đúng vào công việc cần giải quyết. - Có khả năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành Luật một cách trôi chảy và chuyên nghiệp. - Vận dụng thành thạo các kỹ năng ngoại giao cơ bản như: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng chủ trì hội nghị, kỹ năng trình bày trước hội nghị, kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng quan hệ công chúng, kỹ năng đàm phán, kỹ năng lễ tân... - Sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng hiệu quả yêu cầu của công việc.
<p>VII</p>	<p>Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ</p>	<p>Cử nhân ngành Luật Quốc tế có thể làm việc tại:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các bộ phận liên quan đến lĩnh vực luật pháp quốc tế hoặc luật pháp của hầu hết các bộ, ngành các cơ quan nhà nước (<i>thực hiện các chức năng tác nghiệp thực tế, nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chính sách</i>). - Các cơ quan thông tin đại chúng như đài truyền hình, đài phát thanh, các tòa soạn báo, tạp chí (<i>cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên cho các chương trình thời sự và hội nhập quốc tế</i>). - Các trường đại học, các viện nghiên cứu (<i>giảng dạy, nghiên cứu</i>). - Các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các tổ chức quốc tế phi chính phủ tại các nước và tại Việt Nam (<i>đảm nhiệm các công việc liên quan đến lĩnh vực công pháp quốc tế hoặc nội luật</i>). - Các công ty luật chuyên sâu về luật quốc tế, các công ty luật nói chung (<i>nghiên cứu, tư vấn luật pháp</i>

		<p>quốc tế và luật Việt Nam).</p> <p>- Các doanh nghiệp, công ty liên doanh, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và công ty nhà nước, đặc biệt là các công ty có quan hệ thương mại, dịch vụ quốc tế (tư vấn, giải quyết các vấn đề có liên quan đến luật kinh tế và kinh doanh quốc tế).</p>
--	--	--

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2014

Người lập biểu



Hoàng Mai Hương



TS. Đặng Đình Quý